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ขาวประชาสัมพันธ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๑๑๔ สุขุมวทิ ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ 
ภายใน ๕๖๖๖  โทรศัพท/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑  

  

  

มศว แนะ สทศ. เปดให ร.ร. - มหา’ลัยเขามารวมประเมิน
ขอสอบ GAT , PAT อยางโปรงใส 

 
 

มศว แนะ สทศ. ไมควรปดประตูตัวเอง เปดให ร.ร. - มหา’ลัยเขามารวมประเมิน
ขอสอบ GAT , PAT อยางโปรงใส ชมขอสอบวัดแววความเปนครูเปนต.ย.ที่ดีของขอสอบ 
PAT มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง  

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กลาวถึงการ
ที่สทศ. ออกมายืนยันวาขอสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) เปนขอสอบที่วัดตรงเปาหมาย 
โดยวัดในเรื่องการอาน เขียน คิดวิเคราะห แกปญหาตลอดจนความสามารถในการสื่อสาร
ดวยภาษาอังกฤษ โดยขอสอบไมเนนเนื้อหาที่เรียน แตวัดศักยภาพที่ติดตัวนักเรียนมาวา
สทศ. มีสิทธิ์ในการชี้แจงได หากแตควรจะมีการตรวจสอบในประเด็นตางๆ ไมวาจะเปนขอสอบ 
(GAT) และ (PAT) วาเปนขอสอบที่วัดความถนัดทั่วไป และวัดความถนัดทางวิชชาชีพและวิชาการ
จริงและหรือไม หากเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไวคือตองการใหเด็กคิดวิเคราะห ใชความคิด
สรางสรรคบนฐานความรูที่เด็กมีอยู กระบวนการที่เด็กตองไปเรียนกวดวิชาตองลดนอยลง แตทุก
วันน้ีเรายังวัดตรงผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและเนื้อหาเปนสวนใหญ จึงทําใหการกวดวิชายังคงเฟองฟู 
แตถาเมื่อไหรที่เราเอาระบบคิดเปนตัวตั้ง เนนการวิเคราะหโดยไมเนนเน้ือหาและผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการการกวดวิชาจะคอยๆ ลดลง  

“ผมอยากเห็นสทศ. เปดใจรับฟงขอเสนอแนะ เปดรับฟงเสียงวิพากษวิจารณ ไมใช
คิดวาสิ่งที่ทําอยูดีและถูกตองที่สุด แกไขไมได สทศ.ควรเปดกวางเพื่อรับฟง จะทําใหเกิด
การพัฒนาในการออกขอสอบ (GAT)และ (PAT) จะเปนไปไดหรือไมที่เราจะจัดใหผูที่
เกี่ยวของ โดยเฉพาะผูรู ที่เกี่ยวของในการผลิตเด็ก ไมวาจะเปนครูในโรงเรียนการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน หรือผูรับเด็กเขาเรียนอยางมหาวิทยาลัย มารวมกันประเมินหรือดูขอสอบ 
(GAT)และ (PAT) อาจจะในรูปแบบการสัมมนาระดับชาติและเชิญผูที่เกี่ยวของมาประเมิน
ขอสอบ เพื่อวาจะเกิดการพัฒนารูปแบบการออกขอสอบขึ้นในอนาคต ผมอยากเห็น
โรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลากหลายมหาวิทยาลัยเขาไปมีสวนรวมให
มากกวานี้ ไมใชยึดเพียงแคนักวิชาการไมกี่กลุม ไมกี่สถาบัน สิ่งที่เราตองรับฟงก็คือเด็กๆ 
ที่เคยใชขอสอบทั้งสองชุด และอาจารยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เราตองฟงพวกเขา 
ไมใชนักวิชาการเพียงกลุมเดียวทํางาน จากนั้นก็สรุปแบบมัดมือชกกันวาเปนขอสอบที่ดี 
ขอผิดพลาดนอย ถาเรายังคิดกันเองในกลุมเล็ก การพัฒนาขอสอบ(GAT) และ (PAT)ให
มีประสิทธิภาพตามเปาหมายที่วางไวคงเกิดขึ้นยาก ผมอยากเห็นผูที่มีสวนไดสวนเสียได
ออกมาแสดงความคิด ขณะเดียวกันสทศ.ก็ควรจะรับฟง เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดี”  

ศ.ดร.วิรุณ กลาววา ขอสอบ(PAT) ที่นาติดตามเกี่ยวกับการพัฒนาอยางตอเน่ืองก็คือ 
ขอสอบชุดวัดแววความเปนครู เปนขอสอบที่เราเห็นการพัฒนามาโดยตลอด และเปนขอสอบที่
ไมไดวัดเพียงแคผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพียงอยางเดียว ซึ่งแตละมหาวิทยาลัยก็ไมไดตองการ
คนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับเยี่ยมอยางเดียว แตเราตองการเด็กที่สามารถแยกแยะ 
วิเคราะห สังเคราะห สรางสรรคไดอีกดวย 

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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